

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Đề tài luận án: *Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam*

2. Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng **Mã số:** 9.34.02.01

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hạnh

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lê Cường
TS. Ngô Đức Tiến

5. Những kết luận mới của luận án:

Tổng hợp, hệ thống hóa toàn diện và sâu sắc về lý luận năng lực cạnh tranh của NHTM. Nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong và ngoài nước, đặc biệt trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bùng nổ các công nghệ tài chính mới; trên cơ sở đó, luận án đã xác định quan điểm về năng lực cạnh tranh của NHTM, các hình thức cạnh tranh của NHTM, và tính đặc thù trong cạnh tranh của NHTM.

Luận án đã xây dựng hệ thống tiêu chí đo lường (tài chính và phi tài chính) và mô hình đánh giá tổng hợp năng lực cạnh tranh của NHTM nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể của 1 NHTM trong so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

Luận án đã phân tích sâu, với nhiều góc độ tiếp cận về thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV; đánh giá đầy đủ thực trạng, mức độ đạt được về năng lực cạnh tranh của BIDV thông qua bộ tiêu chí tài chính và phi tài chính (gồm sản phẩm dịch vụ, mạng lưới, sức mạnh thương hiệu, công nghệ, nguồn nhân lực). Từ đó rút ra những thành công và các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tình hình năng lực cạnh tranh BIDV.

Luận án đã nhận diện định hướng phát triển của BIDV, xác lập các quan điểm về nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV giai đoạn tới. Từ đó đề xuất hệ thống các giải pháp để phát huy các điểm mạnh, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV giai đoạn tới, tập trung những giải pháp mới

liên quan đến quy mô và chất lượng tài sản, quản trị điều hành, công nghệ, nguồn nhân lực... giúp thúc đẩy khẳng định uy tín, thương hiệu, vị thế của BIDV trên thị trường, năng lực cạnh tranh của BIDV không ngừng được củng cố và nâng cao. Ngoài ra, luận án cũng đề xuất các kiến nghị với Chính Phủ và NHNN nhằm tạo điều kiện cho các NHTM trong nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

NGHIÊN CỨU SINH

Phạm Thị Hạnh

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 2

PGS.TS.Nguyễn Lê Cường

TS.Ngô Đức Tiến